

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะ มีประเด็นหารือเกี่ยวกับความเห็นต่อร่าง พรบ.บริษัทวิสาหกิจแห่งชาติและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจ



วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00-10.00 น. สพร.ท ขอพบและหารือ ผอ.สคร. และ ทีมงาน สคร. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ มีประเด็นหารือ ดังนี้

1. สพร.ท ขอทราบความเห็น สคร. ต่อร่าง พรบ.บริษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ด้วยยังมีประเด็นที่ผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจมีความกังวลว่า ร่าง พรบ. ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และอาจมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอาจเป็นช่องทางให้นักการเมืองที่ไม่มีคุณธรรมคอร์รัปชันได้โดยสะดวก รวมถึงความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย

2. แนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เพื่อการรักษารัฐวิสาหกิจให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐและผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจ

3. ความคืบหน้าในการทำความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่อกรณีมติ ครม. ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของสหพันธ์แห่งประเทศไทย

การนี้ ต้องขอขอบพระคุณ ผอ.สคร. และทีมงาน สคร. ทุกท่าน ที่ช่วยประสานงาน อำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้ เชื่อว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะได้รับความกระจ่างในเรื่อง ร่างกฎหมาย เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจมากยิ่งขึ้น และเบาใจในประเด็นที่เคยมีความห่วงใย ด้วยผลความคืบหน้าทาง ภาครัฐโดย สคร. มีความเข้าใจ และนำไปปรับปรุงร่างกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นสถานะของพนักงานรัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนย้ายไปอยู่ในกำกับของบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (Superholding) ด้วยมีการระบุไว้ชัดเจนว่า พนักงานที่โอนย้ายมายังคงอยู่ภายใต้ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสหพันธ์

นอกจากเรื่อง ร่าง พรบ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. โดย ผอ.สคร. ได้กรุณาอธิบายโดยสรุปถึงเจตนารมณ์และหลักการรวมถึงแนวทางการนำมาใช้แล้ว โดยท่านยืนยันว่า กฎหมายฉบับนี้ต้องการพัฒนารัฐวิสาหกิจเท่านั้น ไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพราะถึงแม้ไม่มีกฎหมายฉบับนี้ ก็สามารถแปรรูปโดยใช้ พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 สำหรับประเด็นมติคณะรัฐมนตรี 7 มีนาคม 2560 ที่สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีความกังวลนั้น ผอ.สคร. แจ้งว่า สคร. ได้มีหนังสือที่ กค 0803.1/2564 ลง 17 พ.ค 60 เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอรื้อหรือการปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม แล้ว

